

Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19



Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam chi nhánh Thái Bình nỗ lực duy trì sản xuất trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Sau một thời gian triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLD) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong những nhóm đối tượng được hỗ trợ, đến nay một số đơn vị, doanh nghiệp (DN), NLD trong tỉnh đã nhận được kinh phí hỗ trợ. Đây là tín hiệu vui giúp nhiều DN có cơ hội khôi phục sản xuất, duy trì việc làm ổn định cho NLD; NLD phấn khởi, yên tâm gắn bó với DN.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trong 12 nhóm hỗ trợ NLD và NSDLĐ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, nhóm hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được các DN rất quan tâm. Bởi dịch Covid-19 kéo dài trong thời gian qua khiến nhiều DN không hoạt

động hoặc hoạt động cầm chừng, NLD không có việc làm phải ngừng việc. Khi có chính sách hỗ trợ NSDLĐ được vay vốn để trả lương ngừng việc, rất nhiều DN trong tỉnh hy vọng sẽ giải quyết một phần khó khăn.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng (xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ) là 1 trong 6 DN trong tỉnh đến thời điểm này được vay vốn hỗ trợ để trả lương ngừng việc. Ông Lê Ngọc Huệ, Giám đốc Công ty chia sẻ: 2 năm qua, dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của DN, hàng hóa không xuất được nên hơn 80 công nhân của Công ty thường xuyên phải nghỉ việc. Đặc biệt, trong đợt dịch thứ tư, những thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn của Công ty như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dịch diễn biến phức tạp càng làm hoạt động của Công ty khó khăn hơn. Khi Nghị quyết

số 68 của Chính phủ được ban hành với nhóm chính sách hỗ trợ NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc, Công ty đã làm các thủ tục để vay vốn với số tiền 165 triệu đồng để trả lương cho 62 lượt công nhân trong thời gian 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 7/2021) đã góp phần giúp DN giữ chân được NLD.

Với HTX Thủy tinh Hồng Quang (phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình), số tiền được vay 113 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 33 lượt lao động đã hỗ trợ rất nhiều cho DN trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc HTX cho biết: HTX hiện có trên 30 lao động, tuy nhiên theo điều kiện hỗ trợ NLD đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên HTX chỉ có khoảng 11 lao động đủ điều kiện. Đến nay, HTX đã nhận được kinh phí hỗ trợ để trả lương 3 tháng cho lao động bị ngừng việc. Đây là

sự hỗ trợ rất kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 8/9, toàn tỉnh có 6 DN thuộc các huyện Kiến Xương, Tiên Hải và thành phố Thái Bình đã được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 300 lao động với tổng số tiền trên 964 triệu đồng.

Kịp thời hỗ trợ người lao động

Dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài làm rất nhiều lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Chia sẻ khó khăn với NLD, Nghị quyết số 68 ban hành chính sách hỗ trợ rất kịp thời. Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ đối với 214 lao động, trong đó có 12 lao động nữ mang thai, 126 trẻ em dưới 6 tuổi là con của NLD thuộc 10 DN, cơ sở giáo dục, đơn vị phải thỏa thuận để tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 945,94 triệu đồng. Điển hình như Trường Mầm non Hồng Nhung (thành phố Thái Bình) có 86 cán bộ, giáo viên, NLD. Theo các điều chỉ định ra, Trường có 43 NLD và 23 trẻ em là con NLD được hỗ trợ theo diện NLD tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên 30 ngày. Cơ giáo Đoàn Thị Hoan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nghị quyết số 68 như "pháo cứu sinh" không chỉ hỗ trợ NLD có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, giải bớt khó khăn mà còn là động lực để

NLD tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua dịch bệnh.

Cùng với chính sách hỗ trợ NLD tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Nghị quyết số 68 cũng tập trung hỗ trợ đối với NLD ngừng việc. Đến ngày 8/9, toàn tỉnh có 167 lao động, trong đó có 6 lao động nữ mang thai, 89 trẻ em dưới 6 tuổi là con của NLD ở 13 DN, đơn vị được hỗ trợ với tổng kinh phí 262 triệu đồng. Trong đợt hỗ trợ này, Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam chi nhánh Thái Bình có 6 lao động và 5 trẻ em được hỗ trợ. Đây là những lao động thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên. Chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên Công ty chia sẻ: Đầu tháng 7, tôi có tiếp xúc với bố đẻ là F1 có liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiên Hải) và phải cách ly y tế 17 ngày tại gia đình theo quy định. Không có việc làm, 2 con nhỏ nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng cho người cách ly y tế và hỗ trợ thêm 1 triệu đồng chăm sóc con nhỏ dưới 6 tuổi đã giúp tôi có thêm khoản chi phí cho gia đình.

Nghị quyết số 68 của Chính phủ đã và đang được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực triển khai để chính sách hỗ trợ sớm đến được với NLD và NSDLĐ. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Cùng với việc triển khai các nhóm hỗ trợ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí để kịp thời hỗ trợ NLD và NSDLĐ theo quy định.

3 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG & NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO COVID-19

LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BHXH **ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/7/2021**

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

1 Giảm mức đóng Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Áp dụng mức đóng = 0% quy tiền lương

Đánh toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng

Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Thời gian 12 THÁNG

Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022

2 Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

GIẢM từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021

6 THÁNG từ thời điểm nộp hồ sơ để nghị

Đối với trường hợp đã được tạm dừng đóng theo các quy định cũ nếu đủ điều kiện thì tiếp tục được giải quyết nhưng tổng thời gian không quá 12 tháng.

3 Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Đã đóng đủ BH thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm để nghị hỗ trợ.

Thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động.

Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm để nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định.

Được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

MỨC HỖ TRỢ

Tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng

THỜI GIAN

Tối đa 6 tháng

NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ để nghị hỗ trợ nộp trong thời gian từ ngày 01/7/2021 - 30/6/2022

**Mỗi đối tượng chỉ được hưởng 01 lần trong 01 chính sách hỗ trợ.*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM **Tổng đài: 19009068**

NGUYỄN CƯỜNG

Đa dạng hình thức gây quỹ của phụ nữ

Bằng những hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã xây dựng thành công các mô hình gây quỹ hội. Những mô hình này đã góp phần tăng cường đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Từ năm 2016 đến nay, Chi hội Phụ nữ thôn Đoài, xã Thái Giang (Thái Thụy) đảm nhận việc thu gom rác thải trong thôn để gây quỹ hội. Theo chị Phạm Thị Mai, Chi hội trưởng: Hội viên trong Chi hội luân phiên nhau đi thu gom rác thải với mục đích là làm sạch môi trường, tạo nguồn quỹ để làm từ thiện, sinh hoạt dịp Quốc tế phụ nữ 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, khen thưởng những hội viên tiêu biểu. Việc luân phiên đi nâng cao tính trách nhiệm của mỗi hội viên. Trong trường hợp hội viên bận thì có thể nhờ

người thân đi thay. Toàn bộ kinh phí nhận được từ việc thu gom rác chúng tôi dành để gây quỹ. Khi đi thu gom rác, chúng tôi cũng tuyên truyền hội viên, phụ nữ và nhân dân phân loại rác tại gia đình, bà con rất ủng hộ. Đối với rác thải chế thì thu gom bán phế liệu để tăng nguồn quỹ.

Nếu như Chi hội Phụ nữ thôn Đoài gây quỹ bằng thu gom rác thải thì nhiều cơ sở hội khác gây quỹ bằng cách trồng cây vụ đông, cấy lúa trên ruộng bỏ hoang, nuôi lợn nhưa tiết kiệm... Dù cách làm khác nhau nhưng đều chung một mục đích là giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội. Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng cho biết: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hội LHPN 28 xã trong huyện đã thực hiện hiệu quả mô hình cấy lúa gây quỹ với tổng diện tích 22,4 mẫu. Nhờ có thức thu được từ cấy ruộng hoang,

ruộng khó, chị em không phải bận tâm, lo lắng đóng các khoản phí và các khoản vay ngoài chi tham gia sinh hoạt mà các cơ sở hội vẫn tổ chức được nhiều hoạt động hơn, chia sẻ, giúp đỡ được nhiều chị em và con em với bớt khó khăn. Thông qua các hoạt động cấy lúa gây quỹ, chị em đoàn kết hơn, trao đổi, chia sẻ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm kinh tế, chăm sóc, nuôi dạy con tốt hơn.

Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng) xây dựng mô hình cấy lúa gây quỹ từ năm 2012. Hiện nay, số dư quỹ của Chi hội là 33 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên. Đặc biệt, tiền thu được từ cấy lúa, Chi hội đã trích xây dựng chương trình cấp lá yêu thương, xây dựng hồ gạo tình thương tặng, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho một số

hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội LHPN xã Đông Xá cũng nhận 5 sào ruộng để cấy lúa gây quỹ, mỗi vụ cho thu hoạch hơn 1 tấn thóc. Em Nhâm Văn Huy, học sinh Trường THCS Phương Cường Xá (Đông Hưng) cho biết: Mỗi tháng cháu được nhận 100.000 đồng từ các cô trong thôn Bắc Bình Cách. Cháu biết số tiền này các cô có được là từ việc vất vả cấy tạo ruộng hoang để cấy lúa nên cháu càng phải cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ lòng các cô.

Trong công tác hội, kinh phí không phải là yếu tố quyết định nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng sinh hoạt cũng như tổ chức các hoạt động của chi hội phụ nữ cơ sở. Nhiều chi hội ngoài việc tự đóng góp tiền thì có những cách gây quỹ sáng tạo giúp chủ động hơn trong tổ chức các hoạt động như cho hội viên vay lãi suất thấp, liên hoan, tham quan học tập kinh nghiệm... Hiện nay, số hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh là 360.980 người, mức quỹ bình quân 110.000 đồng/người. Việc thu, chi được ghi chép đầy đủ, công khai, minh bạch, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, tạo niềm tin trong hội viên.

Thực tế cho thấy, những cơ sở hội có cách làm sáng tạo trong xây dựng quỹ thì phong trào phát triển mạnh, chất lượng hoạt động nâng lên rõ rệt, tổ chức hội trở thành điểm tựa, đồng hành và sát cánh cùng hội viên trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

KUẬN PHƯƠNG



Phụ nữ thôn Bắc Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng) cấy lúa gây quỹ.

Ảnh: ĐỖ HIẾN

Từ việc chuyển đổi ruộng cấy lúa kém hiệu quả thành ao nuôi ếch và cá rô đồng, giờ đây mỗi năm gia đình chị Nguyễn Thị Rinh, thôn Phú Vinh, xã Minh Phú (Đông Hưng) thu về trên 1 tỷ đồng từ việc cung cấp cho thị trường 2 loại con cho giá trị kinh tế cao.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo, từ bé chị Rinh đã gắn bó với ruộng lúa, bờ ao, lớn lên lập gia đình trở thành người nông dân chính hiệu, luôn hằng say với đồng ruộng nhưng cấy lúa lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, sâu bệnh, năng suất không cao, khó tích lũy để làm giàu. Sau một thời gian nghiên cứu các mô hình chuyển đổi hiệu quả, năm 2001 vợ chồng chị quyết định vay vốn chuyển đổi 8 sào ruộng khoán của gia đình đào ao nuôi ếch và cá rô đồng. Mua giống bảo đảm chất lượng, tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, phòng, trừ bệnh kịp thời theo hướng dẫn, sau 1 năm chị Rinh thấy thời gian nuôi ếch và cá rô đồng ngắn, lợi nhuận cao, gấp nhiều lần cấy lúa. Tiếp đó, anh chị mạnh dạn vay thêm vốn tín chấp từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và cửa bạn bè, người thân tích tụ thêm ruộng mở rộng mô hình chăn nuôi lên 1,7 mẫu chia thành 5 ao to, nhỏ nuôi ếch, cá rô đồng, ba ba, ốc nhồi, ong. Chị Rinh cho biết: Tôi duy trì nuôi khoảng 5 vạn ếch con và 500 cặp ếch bố mẹ nuôi trong 12 lồng; cá rô đồng hàng vạn con trong diện tích 3.000m²; 500 con ba ba, 50 đàn ong mật. Để giảm chi phí trong chăn nuôi, tôi nuôi ếch kết hợp cá nhám tận dụng phân, da lột, lượng thức ăn dư thừa của ếch cho cá rô ăn; trồng nhãn, bưởi, mít và một số loại cây ăn quả khác quanh ao để ong

Biến ruộng thành ao, thu tiền tỷ



Chị Rinh thành công với mô hình nuôi ếch và cá rô đồng.

làm mật. Trong quá trình nuôi, không chỉ chọn giống tốt, tôi dùng men vi sinh làm sạch nước ao 20 ngày/lần, giữ mực nước đủ sâu, nhất là các ao nuôi ếch và cá rô đồng; với ao nuôi ba ba thả bèo tây 1/2 diện tích, thả lẫn cá chép, rô phi vừa làm dụng thức ăn thừa của làm sạch ao. Không chỉ nuôi con đặc sản bán thịt, vợ chồng chị Rinh còn mày mò học hỏi và đã thành công với việc nuôi cá rô đồng sinh sản vừa lấy giống nuôi vừa cung cấp cho các hộ dân trong vùng.

Hay làm hay làm, chịu khó học hỏi, tiếp thu, tích lũy kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn, từ khi triển khai đến nay mô hình của gia đình chị Rinh luôn đạt hiệu quả cao: 1 năm thu 2 lứa cá rô đồng khoảng 40 tấn, 4 - 5 lứa ếch khoảng 10 tấn, thị trường tiêu thụ chủ yếu các tỉnh miền Bắc.

Ngoài ra anh chị còn tiêu thụ mỗi năm hàng chục tấn ếch, cá rô đồng thương phẩm giúp các hộ nuôi trong và ngoài xã. Từ mô hình chuyển đổi này, mỗi năm gia đình chị Rinh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi trên 300 triệu đồng. Chị Rinh chia sẻ: Có được thành công này gia đình tôi rất cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhất là Hội LHPN xã đã tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ về thủ tục chuyển đổi đất, tiếp cận khoa học kỹ thuật, vốn. Đây thực sự là hoạt động hỗ trợ hết sức hữu ích không chỉ giúp tôi mà còn cho tất cả các hộ dân khó khăn khác có thêm động lực phấn đấu thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Phú khẳng

định: Chị Rinh là gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Không chỉ chọn hướng đi đúng tăng thu nhập cho gia đình, chị còn giúp nhiều chị em khác về giống, kiến thức để cùng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Chị Rinh cũng là hội viên tích cực tham gia hoạt động hội, ủng hộ các phong trào, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nhiều năm liền, gia đình chị được công nhận là "Gia đình văn hóa". Chúng tôi khuyến khích chị em học hỏi, áp dụng, nhân rộng mô hình chuyển đổi của chị Rinh trong toàn xã.

THU HIẾN